



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com

กิจกรรมสงฆ์พระ และรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหาร: วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดกิจกรรมสงฆ์พระ และรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหาร อบต.นาเลิง นำโดยจำเอก สมเกียรติ กำหอม ปลัด อบต.นาเลิง หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน อบต.นาเลิง เพื่อขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทย วันสงกรานต์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง พร้อมร่วมแห่ต้นกัญท์หลอน ถวายเงินแก่วัดโพธิ์ศรีทอง บ้านแห่



โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน: วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยนายวีรศักดิ์ กลางบุรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลนาเลิง ได้เปิดโครงการดังกล่าวและให้โอวาทพร้อมกับแนะนำการปฏิบัติหน้าที่แก่ สมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจทั้ง ๒ จุด



โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒: ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในตำบลนาเลิง ได้ใช้ความสามารถแสดงออก เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อให้บุตรหลานได้ร่วมขอขมารดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันปีใหม่ของไทย ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



การตรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์บริการแก่ผู้พิการครบวงจรในตำบลนาเลิง: วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ต้อนรับ นายวัลลภ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะ ในการตรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์บริการแก่ผู้พิการครบวงจรในตำบลนาเลิง โดยมีนายสุดใจ คำใจ รองนายก อบต.นาเลิง นายสกันธ์ กลางชนีย์ รอง นายก อบต.นาเลิง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.นาเลิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลนาเลิง ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ



การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านแห่ หมู่ที่ ๙: วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านแห่ หมู่ที่ ๙ เพื่อชี้แจงการดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ นายปี ไกลสุวรรณค์ ราษฎร หมู่ที่ ๙ ที่ได้รับงบประมาณจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีมติที่ประชุมได้พิจารณาแบบแปลน และปรึกษาการบริหารงบประมาณ กำหนดวันดำเนินการซ่อมแซม โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ได้มอบเงินเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น



โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าพื้นบ้าน: วันที่ ๒๓ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ร่วมกับ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลียง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าพื้นบ้าน (ผ้าขาวม้า/ ผ้าพันคอจากผ้าฝ้าย) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองกิจการอาสาสมัครภาคประชาสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ในตำบลนาเลียง



การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเสลภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐: วันที่ ๒๔ -๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเสลภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐ " ศิลานครเกมส์ " โดยเป็นตัวแทนของ โซนที่ ๑ (เทศบาลตำบลเสลภูมิ เทศบาลตำบลเมืองไพร เทศบาลตำบลขวาว องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม) ในกีฬาประเภทเปตองหญิง จำนวน ๑ ทีม ณ สนามกีฬาเปตอง โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ



การเดินพาเหรด กิจกรรม การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเสลภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐: วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมการเดินพาเหรด กิจกรรม การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเสลภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐ " ศีลานครเกมส์ " โดยอยู่โซนที่ ๑ (เทศบาลตำบลเสลภูมิ เทศบาลตำบลเมืองไพร เทศบาลตำบลขวาว องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม) ณ สนามกีฬาากลางบ้านดงประเสริฐ โดยในครั้งนี้ นายวีรศักดิ์ กลางบุรีรัมย์ นายก อบต.นาเลิง เป็นตัวแทนนักกีฬาอาวุโส นำกล่าวปฏิญาณ และ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง และจำเอกสุรเชษฐ์ ป้องสีดา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมเตะฟุตบอลนัดพิเศษ



การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง: วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง จัดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีข้อพิจารณาราชการสำคัญ เช่น การรายงานและส่งเอกสารใช้เงินกองทุนฯ , รายงานงบสถานะกองทุนฯ และการพิจารณาปฏิทินการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ , การรับรอง งบสถานะ การรับ-จ่าย งบประมาณของกองทุนฯ



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณธ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิตินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง